



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๔-๓๘๐๔-๐๐๑ สังกัด กองคลัง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวทิพวรรณ วรรณวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล ลี้ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	

อนึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ และประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ หรือว่าคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบคัดเลือกฯ ก.พ. หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่า เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิบรรจุแต่งตั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรินทร์ นานอมารกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้